



คู่มือการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง

การออกคำสั่งและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

กองนิติการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

การออกคำสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีรู้ตัวผู้กระทำความผิด)

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจ (๑) สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตนั้น (๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด (๓) ยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่นใดเมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่หาตัวไม่พบ (๔) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควรเพื่อป้องกัน ระวัง หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ดังนั้น ในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกตัวบท โดยกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้กล่าวโทษ ให้รีบแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทันที และแจ้งประสานไปให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นนั้นทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา

การออกคำสั่งทางปกครองโดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใด เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การออกคำสั่งทางปกครอง

(๑) ในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิม ภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก)

(๒) การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้กระทำความผิด หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กระทำความผิด ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ยื่นไปถึง

ในการดำเนินการเรื่องใดที่ผู้กระทำความผิดให้ที่อยู่ไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้กระทำความผิด

ในกรณีที่แจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับ หรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้กระทำความผิด และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงาน ในสถานะนั้น หรือในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็น ได้ง่าย ณ สถานะนั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

เจ้าพนักงานซึ่งจะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือตามวรรคสอง ได้แก่

- (๑) เจ้าพนักงานตำรวจ
- (๒) ข้าราชการส่วนกลาง
- (๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
 - (ก) กำนัน
 - (ข) แพทย์ประจำตำบล
 - (ค) สารวัตรกำนัน
 - (ง) ผู้ใหญ่บ้าน
 - (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

ในกรณีที่แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยัง ต่างประเทศ

ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดเกินห้าสิบคน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้ง ให้ทราบตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อผู้กระทำความผิดนั้นจะกระทำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและที่ว่าการอำเภอที่ผู้กระทำความผิดนั้นมีภูมิลำเนาก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ไม่รู้ภูมิลำเนา หรือรู้ตัวและภูมิลำเนา แต่มี ผู้กระทำความผิดเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือให้กระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย ในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งโดยใช้วิธีส่งทางโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน การได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง ตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามวรรคก่อนให้แก่ผู้กระทำความผิดในทันทีที่อาจกระทำได้ และในกรณีนี้ให้ถือว่า ผู้กระทำความผิดได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น

(๓) นอกจากดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบในข้อ (๒) แล้ว ให้ดำเนินการตามแบบ อช.ม.๓๕ (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ อำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่ เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ ๒ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

(๑) ผู้กระทำความผิดมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใด เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั่นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ อาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดต้องปฏิบัติตามก็ได้

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ผู้ทำคำสั่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์

ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ในกรณีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ในกรณีที่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ผู้ทำคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

ขั้นตอนที่ ๓ การแจ้งเตือน

(๑) เมื่อผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดตามควรแก่กรณี ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ค) และให้ดำเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ง) ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ นั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

หนังสือแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ

(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้ชัดเจน

(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละสี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

การกำหนดค่าใช้จ่ายในหนังสือแจ้งเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กำหนดไว้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการ ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้วไข หรือทำประการอื่นใดเมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองโดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใด เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้วไข หรือทำด้วยประการอื่น

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั่นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สิน แผนที่สังเขป ภาพถ่าย ทรัพย์สินที่จะยึดทำลาย รื้อถอน แก้วไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) และแจ้งความลงประจำวันต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทราบก่อนดำเนินการ

(๓) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทำลาย รื้อถอน แก้วไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้กระทำความผิดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละสี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองก็ได้แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้

เมื่อดำเนินการตาม (๓) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๕ การแจ้งให้ชำระเงิน

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามแบบ อช.ม.๓๕ (จ)

(๒) ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยอมชำระเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ฉ) และให้ดำเนินการตามแบบ อช.ม.๓๕ (ช) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

หนังสือแจ้งเตือน ต้องระบุ

๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้ชัดเจน

๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

การกำหนดค่าใช้จ่ายในหนังสือแจ้งเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กำหนดไว้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๖ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

(๑) หากผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนตาม (๒) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์

๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี

๓) ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้

(๒) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตร ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบหนึ่งคนหรือหลายคน เป็นเจ้าพนักงาน บังคับทางปกครอง เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในการดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน สำหรับคำสั่งทางปกครอง ที่กำหนดให้ชำระเงินแต่ละคำสั่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้ เจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหนึ่งคนหรือหลายคนร่วมเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ ในกรณี ที่มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพียงหนึ่งคน บุคคลดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ แต่ในกรณีที่มีมอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหลายคน ต้องมีเจ้าพนักงานบังคับ ทางปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยให้นำแบบบัตรและหลักเกณฑ์ในการออก บัตรตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ผู้กระทำความผิดอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ได้

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับตามมาตรการ ดังกล่าว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำ ความผิดต้องปฏิบัติตามก็ได้

ผู้อุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจ ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น

(๔) เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอำนาจ

๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับ ทางปกครอง

๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ ของมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจยึด หรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(๕) ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจร้องขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นสืบหาทรัพย์สินแทนได้

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ต้องชำระตามมาตรการบังคับทางปกครองมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนก็ได้

(๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) หรือข้อหาไม่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณีต่อไปด้วย

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว

หมายเหตุ

๑. การออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระทำใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๕ (๑) ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม

๒. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่จะดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

๓. การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดซึ่งประกาศนี้ไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

๔. ในวาระเริ่มแรก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ

การออกคำสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด)

ขั้นตอนที่ ๑ การออกคำสั่งทางปกครอง

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิด ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอันใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิม ภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก) (โดยเรียนผู้กระทำความผิดตามบันทึกประจำวัน ข้อ..... เวลา น ลงวันที่ คดีอาญาที่ ของสถานีตำรวจภูธร))

(๒) การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบ ให้กระทำ โดยการประกาศคำสั่งตามแบบ อช.ม. ๓๕ (ก) ในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่า ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

(๓) นอกจากดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ก) ให้ผู้กระทำความผิด ทราบในข้อ (๒) แล้ว ให้ดำเนินการตามแบบ อช.ม.๓๕ (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ ๒ การแจ้งเตือน

(๑) ถ้าผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดำเนินการ มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๓๕ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิด ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดตามควรแก่กรณี ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ค) (โดยเรียน ผู้กระทำความผิดตามบันทึกประจำวัน ข้อ..... เวลา น ลงวันที่ คดีอาญาที่ ของสถานีตำรวจภูธร))

(๒) ดำเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ อช.ม.๓๕ (ง) ณ ศาลากลาง จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ นั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ควรปิดประกาศ ก่อนเริ่มดำเนินการรื้อถอนฯ เป็นเวลาพอสมควร

ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำด้วยประการอื่น

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สิน แผนที่สังเขป ภาพถ่าย ทรัพย์สินที่จะยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) และแจ้งความลงประจำวันต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทราบก่อน ดำเนินการ

(๒) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) พร้อมจัดทำบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ และจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ทำลายหรือรื้อถอน หรือเก็บรักษา และแผนที่สังเขปบริเวณที่ดำเนินการพร้อมทั้งถ่ายภาพการดำเนินการ

(๓) นำเอกสารหลักฐานตาม (๒) ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓)

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำรายงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว

ที่.....
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง สั่งให้ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกการจับกุม/ตรวจสอบ การกระทำความผิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
๒. สำเนาหลักฐานการกล่าวโทษดำเนินคดี ปจว. ข้อ..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. คดีที่...../..... ยึดทรัพย์ที่...../..... สถานีตำรวจภูธร.....
๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
๔. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ด้วยเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย..... ได้ดำเนินการตรวจปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ท้องที่..... หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ปรากฏว่าได้ตรวจพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา.....

ฐาน.....และความผิดตาม..... ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร..... เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ.....วันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ปรากฏตาม

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
 สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) (ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิมออกไปให้
 พันอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ
 กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่า ให้ทำอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ ภายใน
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
 คำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่
 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจำเป็นต้องดำเนินการ (ยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำด้วยประการอื่น
 ตามมาตรา ๓๕ (๓) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
 ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน*.....บาท
 (.....) พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าอุทยาน
 แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ (ผู้ทำคำสั่ง)
 ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง
 หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้
 เว้นแต่จะได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
 อุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านใน
 ฐานะผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้
 หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
 ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
 หรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้ที่มีอำนาจยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า
 รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วยก็ได้
 โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
 ปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

* ให้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน โดยคิดประมาณการจากค่าแรงงานที่ใช้คนงานกี่คนๆ ละเท่าใดต่อวัน จำนวนกี่วัน
 ค่าเช่ายานพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่...../.....

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)
.....

ด้วยเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วย.....
ได้ดำเนินการตรวจปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ท้องที่..... หมู่ที่.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ปรากฏว่า
ได้ตรวจพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา.....
ฐาน.....
และความผิดตาม.....
ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธร..... เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ..... วันที่.....
เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
..... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ปรากฏตาม
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม
ออกไปให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... หรือทำให้
สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทำอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ผ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจำเป็นต้องดำเนินการ (ยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำด้วย
ประการอื่น ตามมาตรา ๓๕ (๓) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน*บาท
(.....) พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ (ผู้ทำคำสั่ง) ภายในสิบห้าวัน
นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
ที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคำสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มี
อำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคำสั่ง
ทางปกครองสามารถที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอำนาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์
ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วย
ก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

สั่ง ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

*ให้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน เช่นเดียวกับ แบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. ๓๕ (ข)

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
 วันนี้ (วันที่..... เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่
 ได้ดำเนินการปิดประกาศ คำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
 แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่/..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.
 เรื่อง.....
 ณ จำนวน.....ชุด
 โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)	พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

- (๑) เจ้าพนักงานตำรวจ
- (๒) ข้าราชการส่วนกลาง
- (๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
 - (ก) กำนัน
 - (ข) แพทย์ประจำตำบล
 - (ค) สารวัตรกำนัน
 - (ง) ผู้ใหญ่บ้าน
 - (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

ที่ ทส...../.....

.....
.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรื่อง สั่งให้ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)

อ้างถึง ๑. หนังสือตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

๒. คำสั่งตามแบบ อช.ม. ๓๕ (ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
..... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่...../..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)

๒. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่าย

๓. (เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ได้สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยปราศจากเหตุอันสมควร จึงเรียนเตือนมายังท่าน และให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ดำเนินการ (ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พื้นอุทยานแห่งชาติหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่..... (กำหนดระยะเวลาตามสมควรแก่กรณี) หากพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ (ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ) ตั้งแต่วันที่ ซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน.....บาท (.....) พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ แต่การกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่า ที่ได้กำหนดไว้

อนึ่ง ขอเรียนว่า การกระทำซึ่งเป็นการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้กระทำการต่อสู้ขัดขวาง จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)

.....

ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีคำสั่ง ที่...../
ลงวันที่..... เรื่อง.....
ดังรายละเอียดตามสำเนาคำสั่งแจ้งเตือน (แบบ อช. ม. ๓๕ (ค)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น

ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่...../
เรื่อง.....แนบท้ายประกาศนี้ โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการ (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี) ตั้งแต่วันที่..... เดือน.....
พ.ศ. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. ๓๕ (ง)

.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
 วันนี้ (วันที่..... เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่
 ได้ดำเนินการปิดประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง.....
 ณ จำนวน..... ชุด
 โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)	พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

- (๑) เจ้าพนักงานตำรวจ
- (๒) ข้าราชการส่วนกลาง
- (๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
 - (ก) กำนัน
 - (ข) แพทย์ประจำตำบล
 - (ค) สารวัตรกำนัน
 - (ง) ผู้ใหญ่บ้าน
 - (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

ที่ ทส.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

เรื่อง (เดิม) ตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

อ้างถึง ๑. หนังสือตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

๒. คำสั่งตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ข)

๓. หนังสือตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ค)

๔. ประกาศตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ.....
.....พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. สำเนา ปจว. ข้อ..... ลงวันที่..... เวลา.....

สถานีตำรวจภูธร.....

๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้า
ต่อปีของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๔ ได้สั่งให้ท่านดำเนินการ.....

ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเสียเอง โดยกำหนดให้ท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ.....

.....แล้ว

ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)

ซึ่งตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชำระเงินเพิ่มอัตร้อยละ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนั้น จึงขอให้ท่านนำเงินจำนวน.....บาท (.....)

พร้อมทั้งเงินเพิ่มอัตร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ.....

ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด..... ภายใน

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. (กำหนดเวลาพอสมควร)

อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ (ผู้ทำคำสั่ง) ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้งและขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้งหรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มิอำนาจยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

ที่ ทส...../.....

.....
.....

วันที่.....เดือนพ.ศ.

เรื่อง (เดิม) ตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ อช. ม. ๓๕ (ก)

อ้างถึง หนังสือตามแบบ อช. ม. ๓๕ (จ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ.....

.....แล้ว

ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)

ซึ่งตามกฎหมายท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชำระเงินเพิ่มอีก

ร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้ท่านนำเงินจำนวน.....บาท

(.....) พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ

ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ภายในวันที่.....

เดือน.....พ.ศ. ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเรียนเตือน

มายังท่านให้นำเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน.....บาท (.....)

พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน

สวนพฤษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาสตร์

หรือสวนรุกขชาติ หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. (ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน

นับแต่ได้รับหนังสือนี้)

หากท่านเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ

บังคับทางปกครองดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของท่าน ทั้งทรัพย์สินของท่านที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของท่าน แล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าใช้จ่ายและเงิน

เพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป

อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับท่านแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (ทำลาย รื้อถอน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี)

.....

ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้ (ท่าน/ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) (กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องระบุ) ทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการ.....แล้ว ปรากฏว่า
ได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) ซึ่งตาม
กฎหมาย (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด
พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้
(ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นำเงินจำนวน.....บาท (.....)
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ..... ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ หมู่ที่..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัด..... ภายในวันที่..... เดือน.....
พ.ศ. ดังรายละเอียดตามสำเนาหนังสือแจ้งเตือน (แบบ อช. ม.๓๕ (ฉ)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเรียนเตือนมายัง (ท่าน/ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ให้ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นำเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจำนวน.....บาท (.....) พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
..... ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....
จังหวัด..... ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
(ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ)

หาก (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) เพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลา
ที่กำหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ทั้งทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของ (ท่าน/

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป

อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่จะดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แต่อย่างใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ.....

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ อช. ม. ๓๕ (ข)

.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า

วันนี้ (วันที่..... เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่ได้

ดำเนินการปิดประกาศ ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ

.....ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง.....

ณ จำนวน.....ชุด โดยได้ปิด

ประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ

(ลงชื่อ)

(.....)

เจ้าพนักงาน/พยาน

(ลงชื่อ)

(.....)

เจ้าพนักงาน/พยาน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

(๑) เจ้าพนักงานตำรวจ

(๒) ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่

(ก) กำนัน

(ข) แพทย์ประจำตำบล

(ค) สารวัตรกำนัน

(ง) ผู้ใหญ่บ้าน

(จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

การออกคำสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา ๘๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีรู้ตัวผู้กระทำความผิด)

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจ (๑) สั่งให้ผู้นั้นผู้ใดงดเว้นการกระทำใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (๓) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด หรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่หาตัวไม่พบ (๔) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ดังนั้น ในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกตัวบท โดยกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้กล่าวโทษ ให้รีบแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทันที และแจ้งประสานไปให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นนั้นทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา

การออกคำสั่งทางปกครองโดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดรื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การออกคำสั่งทางปกครอง

(๑) ในกรณีที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิด รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือกระทำการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก)

(๒) การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก) ให้บุคคลผู้กระทำความผิดทราบ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้กระทำความผิด หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้กระทำความผิด ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่ไปถึง

ในการดำเนินการเรื่องใดที่ผู้กระทำความผิดให้ที่อยู่ไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้กระทำความผิด

ในกรณีที่แจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับ หรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้กระทำความผิด และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงาน ในสถานะนั้น หรือในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็น ได้ง่าย ณ สถานะนั้น ต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

เจ้าพนักงานซึ่งจะเป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือตามวรรคสอง ได้แก่

- (๑) เจ้าพนักงานตำรวจ
- (๒) ข้าราชการส่วนกลาง
- (๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่
 - (ก) กำนัน
 - (ข) แพทย์ประจำตำบล
 - (ค) สารวัตรกำนัน
 - (ง) ผู้ใหญ่บ้าน
 - (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

ในกรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดเกินห้าสิบคน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อผู้กระทำความผิดนั้นจะกระทำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและที่ว่าการอำเภอที่ผู้กระทำความผิดนั้นมีภูมิลำเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีที่อยู่ผู้กระทำความผิด แต่ไม่รู้ภูมิลำเนา หรือรู้ตัวและภูมิลำเนา แต่มีผู้กระทำความผิดเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือให้กระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลาย ในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งโดยใช้วิธีส่งทางโทรสารก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน การได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง ตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามวรรคก่อนให้แก่ผู้กระทำความผิดในทันทีที่อาจกระทำได้ และในกรณีนี้ให้ถือว่า ผู้กระทำความผิดได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น

(๓) นอกจากดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบในข้อ (๒) แล้ว ให้ดำเนินการตามแบบ สป.ม.๘๒ (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ อำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่ เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ ๒ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

(๑) ผู้กระทำความผิดมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั่นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งให้ทุเลาการบังคับอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดต้องปฏิบัติตามก็ได้

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ทำคำสั่งพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์

ในกรณีเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ในกรณีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ในกรณีที่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ทำคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

ขั้นตอนที่ ๓ การแจ้งเตือน

(๑) เมื่อผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๘๒ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดตามควรแก่กรณี ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ค) และให้ดำเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ง) ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ นั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

หนังสือแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ

(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๘๒ (๓) ให้ชัดแจ้ง

(๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

การกำหนดค่าใช้จ่ายในหนังสือแจ้งเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กำหนดไว้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองโดยสั่งให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติ รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แกะไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่น

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั่นเอง หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สิน แผนที่สังเขป ภาพถ่าย ทรัพย์สินที่จะยึดทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๘๒ (๓) และแจ้งความลงประจำวันต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทราบก่อนดำเนินการ

(๓) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่น ตามมาตรา ๘๒ (๓) โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้กระทำความผิดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองก็ได้ แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้

เมื่อดำเนินการตาม (๓) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๕ การแจ้งให้ชำระเงิน

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามแบบ สป.ม.๘๒ (จ)

(๒) ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยอมชำระเงินค่าใช้จ่ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ฉ) และให้ดำเนินการตามแบบ สป.ม.๘๒ (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

หนังสือแจ้งเตือน ต้องระบุ

๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ตามมาตรา ๘๒ (๓) ให้ชัดแจ้ง

๒) ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

การกำหนดค่าใช้จ่ายในหนังสือแจ้งเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่กำหนดไว้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๖ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

(๑) หากผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนตาม (๒) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สิ้นสุด

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์

๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี

๓) ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินครบถ้วน และล่วงพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกมิได้

(๒) การใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบหนึ่งคนหรือหลายคน เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในการดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน สำหรับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินแต่ละคำสั่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหนึ่งคนหรือหลายคนร่วมเป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ ในกรณีที่มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเพียงหนึ่งคน บุคคลดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ แต่ในกรณีที่มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองหลายคน ต้องมีเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยให้นำแบบบัตรและหลักเกณฑ์ในการออกบัตรตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ผู้กระทำความผิดอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็ได้

การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

กรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและขอทุเลาการบังคับตามมาตรการดังกล่าว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ โดยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดต้องปฏิบัติตามก็ได้

ผู้อุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น

(๔) เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอำนาจ

๑) มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง

๒) มีหนังสือขอให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ระวังการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ ของมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นเนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจยึด หรืออายัดทรัพย์สินได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระวังการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(๕) ในการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจร้องขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นสืบหาทรัพย์สินแทนได้

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ต้องชำระตามมาตรการบังคับทางปกครองมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาท ขึ้นไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนก็ได้

(๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ (๒) หรือข้อหาไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ แล้วแต่กรณีต่อไปด้วย

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว

หมายเหตุ

๑. การออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้หนึ่งผู้ใดงดเว้นการกระทำใด ๆ หรือสั่งให้ออกไปจาก อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา ๘๒ (๑) ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม

๒. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ไม่ตัดสิทธิกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

๓. การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดซึ่งประกาศนี้ไม่ได้ กำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

๔. ในวาระเริ่มแรก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตร ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ

๕. เนื่องจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการอบรมด้านการบังคับคดี

การออกคำสั่งและมาตรการทางปกครอง
ตามมาตรา ๘๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด)

ขั้นตอนที่ ๑ การออกคำสั่งทางปกครอง

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดหรือถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แกะไข หรือทำประการอื่นใด แก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก) (โดยเรียนผู้กระทำความผิดตามบันทึกประจำวัน ข้อ..... เวลา น ลงวันที่ คดีอาญาที่ ของสถานีตำรวจภูธร))

(๒) การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม. ๘๒ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบ ให้กระทำ โดยการคำสั่งตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก) ในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้ง เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

(๓) นอกจากดำเนินการแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ก) ให้ผู้กระทำความผิดทราบในข้อ (๒) แล้ว ให้ดำเนินการตามแบบ สป.ม.๘๒ (ข) ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ แห่งละหนึ่งชุด พร้อมจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ ๒ การแจ้งเตือน

(๑) ถ้าผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนเริ่มดำเนินการ มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๘๒ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติตามคำสั่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ค) (โดยเรียนผู้กระทำความผิดตามบันทึกประจำวัน ข้อ..... เวลา ลงวันที่ คดีอาญาที่ ของสถานีตำรวจภูธร))

(๒) ดำเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว ตามแบบ สป.ม.๘๒ (ง) ณ ศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจแห่งท้องที่ และสถานที่เกิดเหตุ นั้น แห่งละ ๑ ชุด แล้วจัดทำบันทึกการปิดประกาศไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ควรปิดประกาศก่อนเริ่มดำเนินการรื้อถอนฯ เป็นเวลาพอสมควร

ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่น

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สิน แผนที่สังเขป ภาพถ่าย ทรัพย์สินที่จะยึด ทำลาย รื้อถอน แกะไข หรือทำประการอื่น ตามมาตรา ๘๒ (๓) และแจ้งความลงประจำวันต่อพนักงานสอบสวน แห่งท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทราบก่อนดำเนินการ

(๒) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ถ้าผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี ใช้มาตรการบังคับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน โดยยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่น ตามมาตรา ๘๒ (๓) พร้อมจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ และจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ทำลายหรือรื้อถอน หรือเก็บรักษาและแผนที่สังเขปบริเวณที่ดำเนินการพร้อมทั้ง ภาพถ่ายการดำเนินการ

(๓) นำเอกสารหลักฐานตาม (๒) ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

(๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำด้วยประการอื่น ตามมาตรา ๘๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำรายงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี จัดทำรายงานผลการดำเนินมาตรการดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ รายงานอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบโดยเร็ว

ที่.....

.....
.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

เรื่อง สั่งให้ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรือถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกการจับกุม/ตรวจสอบ การกระทำความผิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ลงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ.

๒. สำเนาหลักฐานการกล่าวโทษดำเนินคดี ปจว. ข้อ.....

ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น.

สถานีตำรวจภูธร.....

๓. สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่.. เดือน..... พ.ศ.

๔. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ด้วยเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. คณะพนักงาน

เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย.....

ได้ดำเนินการตรวจปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ที่อยู่ที่..... หมู่ที่.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ปรากฏว่า

ได้ตรวจพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา.....

ฐาน..... และความผิดตาม.....

ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร..... เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

ดังนั้น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ปรากฏตามเอกสาร
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) (เรือถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก๊ซ หรือทำประการอื่นใด
 แก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
 สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี, โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทำอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
 ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
 ตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่
 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจำเป็นต้องดำเนินการ (ยึด ทำลาย เรือถอน แก๊ซ หรือทำประการอื่นใด
 ตามมาตรา ๘๒ (๓) เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
 การที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน*..... บาท (.....)
 พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัทฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้า
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... (ผู้ทำคำสั่ง) ภายในสิบห้าวัน
 นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย
 ที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคำสั่ง
 ให้ทุเลาการบังคับโดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มี
 อำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคำสั่ง
 ทางปกครองสามารถที่จะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
 แห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแยกออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
 หรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีส่วนอำนาจยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณา
 อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย
 หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
 ปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

หมายเหตุ : ให้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน โดยคิดประมาณการจากค่าแรงงานที่ใช้คนงานกี่คน ๆ ละเท่าใดต่อวัน
จำนวนกี่วัน
ค่าเช่ายานพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คำสั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
 ที่...../.....

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก๊ซ หรือทำ
 ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น
 อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

.....

ด้วยเมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. คณะพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย.....
 ได้ดำเนินการตรวจปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวการป่าไม้ ในพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ท้องที่..... หมู่ที่.....
 ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ปรากฏว่าได้ตรวจพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
 มาตรา.....ฐาน..... และความผิดตาม.....
 ซึ่งมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
 กระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 สถานีตำรวจภูธร..... เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ตามปจว. ข้อ.....
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. เวลา.....น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
 และ ๒

ดังนั้น หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ปรากฏตามเอกสาร
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก๊ซ หรือทำประการอื่นใด
 แก่สิ่งปลูกสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์
 สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี, (โดยระบุให้ละเอียดและชัดเจนว่าให้ทำอะไร อย่างไร) ให้แล้วเสร็จ
 ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. หาก (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับ
 มอบหมายมีความจำเป็นต้องดำเนินการ (ยึด ทำลาย รื้อถอน แก๊ซ หรือทำประการอื่นใด ตามมาตรา ๘๒ (๓)
 เสียเอง โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงาน
 เจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน*..... บาท (.....)
 พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... (ผู้ทำคำสั่ง) ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้ง คำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่ทั้งนี้การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับ โดยชัดแจ้ง และขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคำสั่งทางปกครอง สามารถที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง คดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแยก ออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง หรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้มีอำนาจยังไม่วินิจฉัย อุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณา อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล ปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

สั่ง ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

*ให้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน เช่นเดียวกับ แบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. ๘๒ (ข)

.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
 วันนี้ (วันที่.....เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่
 ได้ดำเนินการปิดประกาศ คำสั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่/.....
 ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. เรื่อง.....
 ณ จำนวน.....ชุด โดยได้ปิดประกาศต่อหน้า
 เจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)	พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

(๑) เจ้าพนักงานตำรวจ

(๒) ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ (ก) กำนัน (ข) แพทย์ประจำตำบล (ค) สารวัตรกำนัน

(ง) ผู้ใหญ่บ้าน (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ช) ข้าราชการประจำอำเภอหรือจังหวัด

ที่ ทส...../.....

.....
.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง สั่งให้ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

เรียน (นาย/นาง/นางสาว/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)

อ้างถึง ๑. หนังสือตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

๒. คำสั่งตามแบบ สป.ม. ๘๒ (ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่...../.....ลงวันที่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (รื้อถอน

นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่ สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

๒. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเงินเพิ่มร้อยละสิบห้า

๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ได้สั่งให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยปราศจากเหตุอันสมควร จึงเรียนเตือนมายังท่าน และให้ (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน /บริษัท ฯลฯ) ดำเนินการ (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่.....(กำหนดระยะเวลาตามสมควรแก่กรณี) หากพัน กำหนดระยะเวลาดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ (ทำลาย รื้อถอน แก่ไข หรือทำประการอื่น) ตั้งแต่วันที่.....ซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วย ตนเองเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดย (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน.....บาท (.....) พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่การกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้

อนึ่ง ขอเรียนว่า การกระทำซึ่งเป็นการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้กระทำการต่อสู้ขัดขวางจะต้อง ถูกดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้วไข หรือทำ
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

.....

ตามที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีคำสั่ง ที่...../
ลงวันที่..... เรื่อง.....
..... ดังรายละเอียดตามสำเนาคำสั่งข้างต้น (แบบ สป. ม. ๘๒ (ค)) แนบท้ายประกาศนี้ นั้น

ดังนั้น หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้วไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี) ปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่...../
แนบท้ายประกาศนี้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการ (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก้วไข หรือทำ
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ หรือสิ่งที่เป็นอันตราย
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี) ตั้งแต่วันที่..... เดือน.....พ.ศ.
เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. ๘๒ (ง)

.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า

วันนี้ (วันที่..... เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่
 ได้ดำเนินการปิดประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ในฐานะ
 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง.....

ณ จำนวน..... ชุด
 โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)	พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	
(ลงชื่อ)	เจ้าพนักงาน/พยาน
(.....)	

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

(๑) เจ้าพนักงานตำรวจ

(๒) ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ (ก) กำนัน (ข) แพทย์ประจำตำบล (ค) สารวัตรกำนัน

(ง) ผู้ใหญ่บ้าน (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ช) ข้าราชการประจำ อำเภอหรือจังหวัด

ที่ ทส.....

วันที่.....เดือนพ.ศ.

เรื่อง (เดิม) ตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

อ้างถึง ๑. หนังสือตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

๒. คำสั่งตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ข)

๓. หนังสือตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ค)

๔. ประกาศตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ.....
.....พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. สำเนา ปจว. ข้อ..... ลงวันที่..... เวลา.....น.
สถานีตำรวจภูธร.....

๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเงินเพิ่มร้อยละสิบห้า
ต่อปีของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔. (เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๔ ได้สั่งให้ท่านดำเนินการ.....

ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเสียเอง โดยกำหนดให้ท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ.....

.....แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)

ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้อง
ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนั้น จึงขอให้ท่านนำเงินจำนวน.....บาท (.....)
พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า.....ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (กำหนดเวลาพอสมควร)

อนึ่ง ขอเรียนว่า (ท่าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... (ผู้ทำคำสั่ง) ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้ง
คำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
แต่ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้มี คำสั่งให้ทุเลาการบังคับ
โดยชัดแจ้งและขอเรียนว่า ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์ ไม่ว่าจะมีความวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ท่านในฐานะผู้รับคำสั่งทางปกครอง
สามารถที่จะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้อง
คดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแยก
ออกเป็น ๒ กรณี

ก. ถ้ามีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

ผู้รับคำสั่งมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
หรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ข. ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่ผู้ที่มีอำนาจยังไม่วินิจฉัย
อุทธรณ์

ผู้รับคำสั่งทางปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็น การพิจารณา
อุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้น คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น หรือยื่นโดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ที่ ทส...../.....

วันที่.....เดือนพ.ศ.

เรื่อง (เดิม) ตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

เรียน (บุคคลเดิม) ตามแบบ สป. ม. ๘๒ (ก)

อ้างถึง หนังสือตามแบบ สป. ม. ๘๒ (จ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ.....

.....แล้ว
ปรากฏว่าได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)
ซึ่งตามกฎหมายท่านมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งท่านต้องชำระเงินเพิ่มอีก
ร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้ท่านนำเงินจำนวน.....บาท
(.....) พร้อมทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... หมู่ที่..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัด..... ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเรียนเตือน
มายังท่านให้นำเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน.....บาท (.....)
พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า..... ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. (ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือนี้)

หากท่านเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของท่าน ทั้งทรัพย์สินของท่านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของท่าน แล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าใช้จ่ายและเงิน
เพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป

อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะ
ดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับท่านแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ (นาย/นาง/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ฯลฯ) (รื้อถอน นำเคลื่อนที่ ย้ายออกไป แก่ไข หรือทำ
ประการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แล้วแต่กรณี)

.....

ตามที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้ (ท่าน/
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) (กรณีไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องระบุ) ทราบว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ.....แล้ว ปรากฏว่าได้
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไปเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) ซึ่งตาม
กฎหมาย (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปดังกล่าวทั้งหมด
พร้อมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และขอให้
(ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นำเงินจำนวน.....บาท
(.....) พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้า ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... หมู่ที่..... ตำบล
..... อำเภอ..... จังหวัด..... ภายในวันที่..... เดือน
..... พ.ศ. ดังรายละเอียดตามสำเนาคำสั่งแจ้งเตือน (แบบ สป. ม.๘๒ (ฉ))
แนบท้ายประกาศนี้ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ)
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเรียนเตือนมายัง (ท่าน/ผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วน/ ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ให้ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) นำเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จำนวน.....บาท (.....) พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้า ต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปชำระแก่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....
ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า..... หมู่ที่.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ภายในวันที่
..... เดือน..... พ.ศ. (ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ)

หาก (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) เพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในเวลา
ที่กำหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ทั้งทรัพย์สินของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ครอบครองไว้ และหรือทรัพย์สินอื่นของ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แล้วนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนต่อไป

อนึ่ง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ตัดสิทธิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่จะดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลายกับ (ท่าน/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน/ผู้จัดการบริษัท ฯลฯ) แต่อย่างใด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(.....)

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

หลักฐานการปิดประกาศ แบบ สป. ม. ๘๒ (ข)

.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า

วันนี้ (วันที่..... เดือน..... พ.ศ.) เวลา..... พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ดำเนินการปิดประกาศ ประกาศหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.....

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ

จำนวน.....ชุด โดยได้ปิดประกาศต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้เป็นพยาน

(ลงชื่อ)

(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปิดประกาศ

(ลงชื่อ)

(.....)

เจ้าพนักงาน/พยาน

(ลงชื่อ)

(.....)

เจ้าพนักงาน/พยาน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานในการปิดประกาศ ได้แก่

(๑) เจ้าพนักงานตำรวจ

(๒) ข้าราชการส่วนกลาง

(๓) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประจำ

อำเภอหรือจังหวัด

(ตามกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)